

015 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา
ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย <https://www.waengnoiy.go.th/index.php>
หน้าหลัก หัวข้อ “ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)” ตามรายละเอียดรูปภาพ

The screenshot shows the e-GP system interface. The browser address bar displays [waengnoiy.go.th/index.php](https://www.waengnoiy.go.th/index.php). The page title is "ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (egp)". The main content area is a table with the following data:

วันที่	ชื่อเรื่อง
28 มี.ค. 2567	จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567	จ้างเหมาคณงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567	จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2567	จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายลำห้วยโสกรังตอนล่าง บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โด
26 มี.ค. 2567	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรีธารธรรม - แยก ขก.ถ.๑๘๔ -๑๑ เฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2567	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ

[waengnoiy.go.th/egp.php](https://www.waengnoiy.go.th/egp.php)

วันที่	ชื่อเรื่อง
29 มี.ค. 2567	จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2567	จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแหม ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567	จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567	จ้างเหมาคณงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567	จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแหม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2567	จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายลำห้วยโสกรังตอนล่าง บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2567	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรีธารธรรม - แยก ขก.ถ.๑๘๔ -๑๑ บ้านเวียงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2567	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(สำเนา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายลำห้วยโสกวังตองล่าง บ้าน
น้อโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก
สายลำห้วยโสกวังตองล่าง บ้านน้อโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายลำห้วยโสกวังตองล่าง บ้านน้อโล หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑
โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน
บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑
จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุระพันธ์ก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้
บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
) และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานแผนงานรักษาความสงบภายใน
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานแผนงาน
รักษาความสงบภายใน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง

๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer) จำนวน ๑
เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย